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um frv. til laga um mat  á heyi.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin lílur svo á, afl þar  sem nú hefír verið bann aðu r  innflutningur 
á út lendu heyi og sennilegt virðist, að svo muni  verða einnig eftirleiflis, þá muni  
sala á innlendu heyi bjeraða og landsfjórðunga á milli bljóta að aukast  að mikl- 
um m un  frá þvi, er verið hefír undanfar ið,  sem þó helir verið allmikið, svo sem 
kunnugt  er. Telur  meiri hluti  nefndar innar  því nauðsyn á , a ð  heimilað sje með 
löguin að krefjast mats  á þessari vöru,  þó sala hennár  fari f iam afleins iunan- 
lands. Ætti  slikt mal  að tryggja hag beggja, baeði seljanda og k au p an d a .o g  leiða 
til tryggari viðskifta, sem verður að álítast nauðsynlegt til þess að fyrirbyggja 
krófur um,  að innflutningur á út lendu heyi verði aftur leylður, sem a  tti að vera 
óþarft, ef sala innanlands er trygð svo sem verða má. Einn nefndarmanna,  E. J , 
er þó ekki fyllilega sam mála  h inum ne fnda rm ön nu num  og skrifar ucdir  með 
fyrirvara. Meiri hlut inn leggur eindregið til, að frv. verði samþykt  óbreytt.

Alþingi, 6. maí  1927.

Einar  Jónsson,  Ingvar  Pálmason,
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